

แบบท้ายคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๒๖๒๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
เรื่อง มาตรการผ่อนปรนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาดฯ
กิจการ/กิจกรรม ตามข้อ ๕ ของคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๒๖๒๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เจ้าของ ผู้จัดการสถานที่ หรือผู้จัดให้มีกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการแนะนำในการป้องกันควบคุมโรค ดังนี้	
๕.๑ สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน	<ul style="list-style-type: none"> ๑) การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไปสามารถบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด ๓) ควรจัดระเบียบจำนวนผู้ให้บริการให้เหมาะสมกับพื้นที่มิให้เกิดความแออัด ๔) ผู้ให้บริการควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ สวมผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ในขณะที่ให้บริการ ๕) กรณีมีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่น ควรมีการเว้นระยะห่างและงดการติดต่อสัมผัสกับผู้ให้บริการ
๕.๒ สถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ภัตตาคาร สวนอาหาร ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่มทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> ๑) การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไปสามารถบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด ๒) ควรจัดระเบียบจำนวนผู้ให้บริการให้เหมาะสมกับพื้นที่มิให้เกิดความแออัด ๓) ผู้ให้บริการควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ สวมผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ในขณะที่ให้บริการ ๔) กรณีมีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่น ควรมีการเว้นระยะห่างและงดการติดต่อสัมผัสกับผู้ให้บริการ
๕.๓ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตีมอลล์ หรือสถานที่ประกอบการอื่น ที่มีลักษณะคล้ายกัน ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ สามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยทางสาธารณสุขของสถานที่นั้น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> ๑) สามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ การจัดประชุม การสัมมนา หรือการจัดเลี้ยงได้ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยทางสาธารณสุข ๒) ควรจัดให้ผู้รับบริการเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร ๓) พื้นที่และกิจกรรมที่เปิดดำเนินการ ควรควบคุมมิให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ๔) ควรจัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดีภายในอาคาร รวมถึงห้องสุขา โดยทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาดฯ
<p>๕.๔ โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม และสถานที่พักที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น เปิดดำเนินการได้ภายในกำหนดเวลาปกติและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยทางสาธารณสุข</p>	<p>๑) จัดให้มีการลงทะเบียน เพื่อบันทึกข้อมูลผู้เข้าพัก ตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๒) การจัดประชุม การสัมมนา หรือการจัดเลี้ยง ให้ดำเนินการได้ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยทางสาธารณสุข</p>
<p>๕.๕ สวนน้ำ สวนสนุก เช่น บ้านลม บ้านบอล ทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้า เปิดดำเนินการได้ภายในกำหนดเวลาปกติและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยทางสาธารณสุข</p>	<p>๑) ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการตรวจสอบหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตามความเหมาะสม</p> <p>๒) ควรจัดระเบียบจำนวนผู้ใช้บริการให้เหมาะสมกับพื้นที่มิให้เกิดความแออัด</p> <p>๓) ให้มีผู้ปกครองดูแลเด็กขณะใช้บริการเครื่องเล่นอย่างใกล้ชิด</p>
<p>๕.๖ ร้านสนุกเกอร์ บิลเลียด เปิดดำเนินการได้ภายในกำหนดเวลาปกติและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยทางสาธารณสุข</p>	<p>๑) ควรจัดระเบียบจำนวนผู้ใช้บริการให้เหมาะสมกับพื้นที่มิให้เกิดความแออัด</p> <p>๒) ควรจัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงห้องสุขาและจัดการฆ่าเชื้อโรครอยางสม่ำเสมอ</p> <p>๓) ผู้เล่น ผู้ฝึกสอน หรือพนักงานบริการ ควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตามความเหมาะสม</p>
<p>๕.๗ ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสด เปิดให้บริการได้ภายในเวลากำหนดเวลาปกติ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑) สามารถเปิดให้บริการได้ภายในเวลากำหนดเวลาปกติ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒) ผู้ให้บริการควรสวมผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ในขณะที่ให้บริการ</p> <p>๓) ควรจัดให้ลูกค้าเว้นระยะห่างในการเลือกสินค้าและชำระค่าสินค้าห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๔) ควรจัดระเบียบจำนวนผู้ใช้บริการให้เหมาะสมกับพื้นที่มิให้เกิดความแออัด</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาดฯ
<p>๕.๘ ตลาดนัด เปิดดำเนินการได้ภายในกำหนดเวลาปกติ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑) ควรจัดระเบียบจำนวนผู้มาใช้บริการไม่ให้มีสภาพแออัดหรืออาจเกิดภาวะไร้ระเบียบ จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล สำหรับล้างมือ บริเวณทางเข้า – ออก</p> <p>๒) ควรจัดระเบียบแผงจำหน่ายสินค้าให้ห่างกันตามความเหมาะสม ทางเดินสัญจรภายในตลาดมีความกว้างเหมาะสมกับจำนวนผู้ให้บริการ จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายไม่น้อยกว่า ๑ เมตร มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 ตลอดเวลาที่เปิดขาย ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ ผู้ขายควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ สวมผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผมสำหรับผู้ขายอาหารพร้อมบริโภค ร้านค้าทุกร้าน ควรจัดให้มีเจลหรือแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้ลูกค้า</p> <p>๓) การซื้อขายสินค้าในตลาดนัดควรให้คำแนะนำ ไม่ให้มีการสัมผัสโดยตรงกับอาหารที่พร้อมบริโภค</p>
<p>๕.๙ สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ สถานที่รับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และศูนย์เด็กพิเศษ ให้เปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล และประสานงานกับหน่วยงานทางสาธารณสุข โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑) ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ปกครอง ญาติ ควรสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าที่ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ</p> <p>๒) ควรจัดระเบียบให้มีการเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน ที่นอนหรือเตียงอย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๓) จัดระเบียบจำนวนผู้ให้บริการมิให้แออัดโดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน</p> <p>๔) ผู้ดูแลเด็กควรพาเด็กไปล้างมือให้บ่อยครั้ง โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร</p>
<p>๕.๑๐ คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผม ทำเล็บ และสถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เปิดดำเนินการได้โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑) สามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้ให้บริการควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ</p> <p>๒) ผู้ให้บริการควรจัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ เจล ทุกครั้ง ก่อนและหลังให้บริการ</p> <p>๓) อุปกรณ์ที่ใช้ แก้วน้ำ ควรทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง ก่อนและหลังให้บริการ หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับลูกค้า</p> <p>๔) ควรจัดระเบียบจำนวนผู้ให้บริการให้เหมาะสมกับพื้นที่มิให้เกิดความแออัด</p> <p>๕) ควรให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงห้องสุขาและจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาดฯ
<p>๕.๑๑ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย เปิดดำเนินการได้ โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑) สามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้ให้บริการควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ที่ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ รวมทั้งแนะนำให้ผู้รับบริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่ถูกวิธี</p> <p>๒) ควรจัดระเบียบจำนวนผู้ให้บริการให้เหมาะสมกับพื้นที่มิให้เกิดความแออัด</p> <p>๓) ควรจัดระเบียบการเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร ระยะห่างระหว่างเตียงอย่างน้อย ๑.๕๐ เมตร</p>
<p>๕.๑๒ สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา สระน้ำ เพื่อการกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำ เพื่อการสันทนาการ สระว่ายน้ำสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกายประเภทกลางแจ้ง หรือตั้งอยู่ในพื้นที่โล่ง สนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกายในร่มที่อากาศถ่ายเทได้ดี และสถานที่ออกกำลังกายในร่มที่เป็นห้องปรับอากาศ เช่น ฟิตเนส โยคะ สถาบันลีลาศ หรือสอนลีลาศ สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง เปิดดำเนินการได้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑) สามารถเปิดให้บริการได้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒) ควรจัดระเบียบระยะห่างระหว่างผู้ออกกำลังกายหรือผู้ร่วมกิจกรรมด้วยกัน อย่างน้อย ๓ เมตร</p> <p>๓) สระน้ำเพื่อการกีฬา สระว่ายน้ำสาธารณะ เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ควรให้ผู้รับบริการเว้นระยะห่างระหว่างกัน ขณะอยู่ในสระว่ายน้ำอย่างน้อย ๒ เมตร ควรควบคุมตรวจสอบคุณภาพน้ำ ในสวนน้ำ/สระน้ำ ให้มีความเป็นกรด - ด่าง ระดับคลอรีนตกค้างให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการฆ่าเชื้อโรคในระบบ</p> <p>๔) สถานที่ออกกำลังกายในร่มที่เป็นห้องปรับอากาศ ควรจัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงห้องสุขาและจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๕) ควรจัดระเบียบให้มีการเว้นระยะนั่งหรือยืน อย่างน้อย ๑ เมตร และลดการใกล้ชิดกันระหว่างฝึกซ้อม การเรียนการสอน</p>
<p>๕.๑๓ การใช้สถานที่หรือสนามกีฬาเพื่อการจัดแข่งขันกีฬาทั้งในร่มและกลางแจ้ง สามารถจัดการแข่งขันได้ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด</p>	<p>๑) ประเภทกีฬาในร่มและกลางแจ้ง สามารถจัดการแข่งขันได้โดยมีจำนวนผู้ชมได้ตามความจุสนาม</p> <p>๒) ควรจัดระเบียบจำนวนผู้ชมให้เหมาะสมกับพื้นที่มิให้เกิดความแออัด</p>
<p>๕.๑๔ โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ โรงละคร สามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ ตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กำหนด โดยมีข้อแนะนำให้ผู้ให้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อ</p>	<p>๑) เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ ตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกำหนด</p> <p>๒) ควรมีข้อแนะนำให้ผู้ให้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาดฯ
<p>๕.๑๕ สนามชนไก่ สนามชนโค สนามกอล์ฟ หรือ สนามการแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน รวมถึงสถานที่เล่นการพนันประเภทอื่นที่ขออนุญาตได้ตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน สามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาและเงื่อนไขที่กฎหมายและระเบียบฯ กำหนด โดยผ่านการประเมินความพร้อม และผู้จัดให้มีการเล่นการพนันดังกล่าว ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด</p>	<p>๑) ผู้จัดให้มีการเล่นการพนันต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่ อุปกรณ์ กระบวนการคัดกรอง ผ่านการคัดกรอง มาตรการป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งมีการตรวจสอบสถานที่ ตามที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กำหนด</p> <p>๒) ในการเปิดดำเนินการ ผู้จัดให้มีการเล่นการพนันต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค (COVID Free Setting) ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม <ul style="list-style-type: none"> - ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสและห้องน้ำบ่อยๆ เปลี่ยนอุปกรณ์ทุกครั้งที่เกิดการแข่งขันในแต่ละรอบ/คู่ - มีแผ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรครองเท้าในจุด เข้า - ออก - ไม่มีการนำสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาบริโภค งดการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ในสนาม/สถานที่ - ควบคุมไม่ให้เกิดการนั่งหรือยืนเป็นกลุ่ม มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร โดยกำหนดพื้นที่ ๔ ตารางเมตร/คน - กำหนดความจุของผู้ใช้บริการกิจกรรมในร่มไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของความจุสนาม กิจกรรมกลางแจ้งกำหนดความจุของผู้ใช้บริการให้เหมาะสมกับความจุสนาม - มีฉากกั้นระหว่างพนักงานกับผู้ใช้บริการ ณ จุดให้บริการ (ลงทะเบียน/ติดต่อสอบถาม/รับชำระหนี้ ฯลฯ) - มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ ๒. มาตรการสำหรับผู้จัดกิจกรรม พนักงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าของสัตว์ที่แข่งขัน และมาตรการ Universal Prevention DMHTA <ul style="list-style-type: none"> - ผู้จัดการแข่งขัน/กิจกรรม พนักงานของสนาม เจ้าของสัตว์ที่เข้าแข่งขัน ต้องมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ - จัดหาชุดตรวจ ATK ตรวจคัดกรอง พนักงานของสนาม เจ้าของสัตว์ที่เข้าแข่งขัน ทุกคน - ให้มีผู้ควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด ๓. มาตรการสำหรับผู้ชม/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม <ul style="list-style-type: none"> - มีการลงทะเบียน เข้า - ออก จากสถานที่ - ผู้เข้าชมต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์หรือผลตรวจ ATK ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง - ห้ามตะโกนเชียร์ หรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะอยู่ในสนาม